

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ประธานสภา อบต.	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๒.	นางทรงศรี บุญศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๓.	นายนรินทร์ โคกชู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	นรินทร์ โคกชู	
๔.	นายนรากร แก้วมณี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	นรากร แก้วมณี	
๕.	นางสอน เสริฐศร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐศร	
๖.	นายบรรจง ช้างน้ำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช้างน้ำ	
๗.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้ไม่มาประชุม

- นายภิรมย์ หาญเพชร

รองประธานสภา อบต.

ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ พลายน้อย	นายก อบต.	ณรงค์ พลายน้อย	
๒.	นายประภาส ขาวสะอาด	รองนายก อบต.	ประภาส ขาวสะอาด	
๓.	นายสุพจน์ จันทเสน	รองนายก อบต.	สุพจน์ จันทเสน	
๔.	นางสาวสุภาวดี สมทรง	เลขานุการนายก อบต.	สุภาวดี สมทรง	
๕.	นางสาวภัทราพร หุทธิพิย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภัทราพร หุทธิพิย์	
๖.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางจรรยา เฉลิมเกียรติ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗ ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้กับที่ประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัด “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันจนงานบรรลุผลสำเร็จด้วยดี ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ)

ประธาน

ปลัด อบต.

เรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ชี้แจงรายละเอียดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖๒ มาตรา ๘๗ วรรคหก กำหนดว่า “ในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป” วรรคแปด “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้” ซึ่งในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๗ ท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการเต็มสภา คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก นายภิรมย์ หาญเพชร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และได้คัดเลือก นางทรงศรี บุญศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในลำดับต่อไปจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ประธาน

เรียนเชิญคุณทรงศรี บุญศรี เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

ส.อบต.ทรงศรี

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ปรากฏว่าไม่มี ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มายื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าวแล้วที่ประชุมจึงมีมติให้คงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้เสนอและตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณซึ่งได้รับหลักการไว้แล้ว

ประธาน

ขอขอบคุณเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการแปรญัตติข้อบัญญัติ หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาว่าเห็นด้วยกับการแปรญัตติหรือไม่ และขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุม	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่คณะกรรมการการแปรรูปมติเสนอ <u>๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)</u></p>
ประธาน	<p>ในลำดับถัดไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ซึ่งในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ นี้จะไม่มีอภิปรายแต่อย่างใด ให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพคุณ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ ตราเป็นข้อบัญญัติและประกาศใช้ต่อไปหรือไม่ ขอมติจากที่ประชุม</p>
ที่ประชุม	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ <u>๔.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัดราชการเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน</u></p>
ประธาน	<p>เรียนเชิญ นางสาวลลิต์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด</p>
น.ส.ลลิต์ คงสงค์	<p>ด้วยสำนักปลัดมีบุคลากรเพิ่มขึ้นทำให้คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการทำงานไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอจัดซื้อเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๑๗,๐๐๐ บาท นำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

	<p>๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <p>ประธานที่ประชุม สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
	<p><u>๔.๔ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัดรายการเครื่องสำรองไฟฟ้า</u></p>
<p>ประธาน น.ส.วลีรัตน์ คงสงค์</p>	<p>เรียนเชิญ นางสาววลีรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด</p> <p>ด้วยสำนักปลัดมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์สำนักงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๒,๕๐๐ บาท นำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <p>ประธานที่ประชุม สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
	<p><u>๔.๕ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัดรายการโต๊ะทำงาน</u></p>
<p>ประธาน น.ส.วลีรัตน์ คงสงค์</p>	<p>เรียนเชิญ นางสาววลีรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด</p> <p>ตามที่สำนักปลัดได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๕,๐๐๐ บาทเพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต เนื่องจากราคาปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น ๕,๘๐๐ บาท ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณ</p>

รายจ่ายจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๘๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนียดคุณ ตั้งตามราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประธาน
ที่ประชุม

สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ

ประธาน

๔.๖ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัดรายการ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

น.ส.วลีรัตน์ คงสงค์

เรียนเชิญ นางสาววลีรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนียดคุณได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแต่สำนักปลัดไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวนงบประมาณที่ขอโอน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน ๘,๐๐๐ บาท

ประธาน
ที่ประชุม

สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ

๔.๗ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของกองคลังรายการโต๊ะทำงาน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

นายก อบต.

๖.๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียด
ด้วยอำเภอบางสะพานได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา ๐๗.๐๐ น. และถวายพานพุ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอ
บางสะพาน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจะมีการมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่นของแต่ละหมู่บ้านในช่วงเช้าก่อนเริ่มพิธีสงฆ์
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนัดหมายพร้อมเพรียงกัน
ในเวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
ที่ประชุม
รับทราบ

๖.๒ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธาน
นายก อบต.
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียด
ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดยใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ซึ่งจะมีการมอบ
ถุงยังชีพทุนการศึกษา และชุดนักเรียนให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
จึงแจ้งสมาชิกสภา อบต.พิจารณาคัดเลือกผู้รับถุงยังชีพหมู่บ้านละ ๒๕ คน
ทุนการศึกษา ๑ คน และรับชุดลูกเสือ ๑ คน ส่งรายชื่อให้นักพัฒนาชุมชน
ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม
ประธาน
รับทราบ
ท่านใดมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิด
ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)
ประธานสภา อบต.กำเนิดนพคุณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) สอน เสริฐศร
(นางสอน เสริฐศร)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทรงศรี บุญศรี
(นางทรงศรี บุญศรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นรากร แก้วมณี
(นายนรากร แก้วมณี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ สมัยสามัญ... สมัยที่...๔... ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕.....
เมื่อวันที่ ..๖ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว

(นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ